



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật 5 Mùa Chay • Năm Phụng Vụ B Ngày 18 Tháng 3 Năm 2018

ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trọt một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Suy niệm: Hình ảnh hạt lúa rất gần gũi với chúng ta. Hôm nay, Đức Giê-su mượn hình ảnh này diễn tả một lối sống hoàn hảo trong Ki-tô giáo. Hạt lúa phải thối đi, hư nát đi, bấy giờ nó mới có thể nảy mầm và sinh

nhiều bông hạt, vì trong nó có mầm của sự sống. Cũng thế, Ki-tô hữu phải chấp nhận thánh giá hằng ngày, chấp nhận mọi sự miễn sao Đức Ki-tô được rao giảng, bấy giờ Tin Mừng mới được vang xa và có cơ hội nảy mầm trong lòng người. Thế nhưng, ta đang sống trong một thế giới hưởng thụ, để có mấy ai dám hy sinh chấp nhận để sống như hạt lúa! Lời Chúa ta đọc, thập giá Chúa hằng ngày ta tuyên xưng luôn nhắc ta đón nhận thánh giá và sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Đó là chân lý sống và là một đòi hỏi không ngừng.

Mời Ban: Nếu thế gian đang tìm kiếm danh, quyền, tiền và hưởng thụ khoái lạc,

thì Chúa đang mời ta tìm sự sống hoàn mỹ của Đức Giê-su bằng lối sống đơn sơ, khiêm hạ, khó nghèo và hy sinh.

Chia sẻ: Kể cho nhau những kết quả tốt đẹp trở sinh từ những hy sinh của người Ki-tô hữu.

Sống Lời Chúa: Dành thì giờ suy ngẫm thập giá Chúa Ki-tô và chọn lối sống gắn bó với Thánh Giá để nên một với Chúa trong mẫu nhiệm chết và phục sinh của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa. Xin cho con biết sống đẹp lòng Chúa, cho dù con bị thua thiệt đến nghiệt ngã. Amen.

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh Xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Võ Đình Thanh
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Thanh Mỹ
Ca Đoàn Hương Chiếu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-333-4756 josvothanh@gmail.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

Thánh lễ:	Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội:	1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
Rửa tội:	Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ:	Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT	
	• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
	• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 3 /2018 Cầu cho việc huấn luyện phân định thiêng liêng

Xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cấp thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

18/3: CN Tuần 5 Mùa Chay Năm B

19/3: Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

20/3: Thứ Ba trong tuần 4 Mùa Chay

21/3: Thứ Tư trong tuần 4 Mùa Chay

22/3: Thứ Năm trong tuần 4 Mùa Chay

23/3: Thứ Sáu tuần 4 MC - *kiêng thị*

24/3: Thứ Bảy trong tuần 4 Mùa Chay

25/3: CN Lễ Lá Năm B

THÔNG BÁO

• Chương trình phụng vụ cho Tam Nhật Thánh:

- Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ chung cho 3 cộng đoàn Mỹ, Mễ và Việt sẽ vào lúc 7 giờ tối tại Thánh Đường Giáo Xứ

- Thứ Sáu Tuần Thánh: Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa riêng cho cộng đoàn Việt Nam sẽ vào lúc 7 giờ tối tại nhà thờ.

- Thứ Bảy Vọng Phục Sinh: Thánh lễ chung cho 3 cộng đoàn tại nhà thờ vào lúc 9 giờ tối



MỪNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE BỐN MẠNG HỘI GIA TRƯỞNG

Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

+ Bài đọc 1 : Gr 31,31-34.

Tiên tri Giêrêmia loan báo cho dân Do thái biết Thiên Chúa sẽ lập một giao ước mới với dân Ngài. Giao ước này là giao ước tình yêu khắc ghi ngay trong lòng họ. Để cho ai nấy được rõ, Ngài đã muốn cho giao ước này được ký kết trong máu của Con Ngài đổ ra trên thập giá. Giao ước mới và vĩnh cửu này nói lên tình thương lớn lao và sự tha thứ không bờ bến của Ngài: "Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lầm lỗi của chúng nữa" (Gr 31,34).

+ Bài đọc 2 : Dt 5,7-9.

Đức Giêsu Kitô với thân phận làm người đã hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa Cha, Ngài đã sẵn lòng chịu đau khổ đến mức tận cùng để cứu chuộc loài người bằng chính máu mình đổ ra trên thập giá. Tác giả thư Do thái hiểu rằng cuộc chịu nạn của Đức

Giêsu là "căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai từng phục Ngài".

+ Bài Tin mừng : Ga 12,20-33.

Nhân cơ hội có sự hiện diện của mấy người ngoại giáo gốc Hy Lạp muốn gặp Đức Giêsu để tìm hiểu về Ngài, hoặc muốn trình bày điều gì đó, nhân dịp này Ngài nói với họ về "Giờ của Ngài" tức là lúc Ngài bị treo trên thập giá, giờ mà Ngài được tôn vinh.

Nói theo ngôn ngữ người đời thì đó là một điều nghịch lý, nhưng với cái nhìn đức tin, thì đó lại là một niềm vinh dự vì qua cái nhục trong một thời gian vẫn, một cái nhục vô lý, Đức Giêsu sẽ chiến thắng về vang nhờ cuộc phục sinh của Ngài, cũng như hạt lúa gieo vào lòng đất phải chết đi mới sinh được nhiều hạt khác: "Phần Ta, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Ta" (Ga 12,33).

Chấp nhận Thánh Giá trong đời

Đau khổ và hạnh phúc luôn gắn liền và đi đôi với nhau. Bài Tin mừng hôm nay giúp chúng ta áp dụng định luật ấy vào đời sống, vào cuộc hành trình đi đến hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu của ta. Đức Giêsu cho biết: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh". Và Ngài cho biết lý do nào khiến Ngài được tôn vinh. Hay nói cách khác, Ngài phải sống hay làm thế nào mới được tôn vinh: "Thầy bảo thật anh em, nếu hạt giống gieo xuống đất..." Ngài còn diễn tả chân lý ấy theo kiểu khác: "Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời".

Qua những lời ấy, Đức Giêsu cho thấy sự song đôi tất yếu của một cặp yếu tố trái ngược nhau: chết đi và sinh ra, hạnh phúc và đau khổ. Hạt lúa có thể chết đi mới sinh ra những hạt khác. Con người có đau khổ mới làm cho mình và người khác hạnh phúc. Thật vậy, nếu người ta cứ sống mãi không chết, làm sao thế giới có đủ chỗ và tài nguyên cho các thế hệ con cháu sinh ra sau? Do đó, chết là điều kiện tất yếu của sống, và đau khổ là điều kiện tối yếu của hạnh phúc. Thật vậy, trên đời, có hạnh phúc nào mà không được xây dựng trên đau khổ, hoặc của chính mình, hoặc của người khác?

Trong Kinh thánh có rất nhiều câu nói lên

sự đi đôi giữa sống và chết, giữa đau khổ và hạnh phúc, trong đó có vài câu chúng ta thường nghe như:

"Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên ruộng đồng, Người về miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương" (Tv 126,6).

hoặc:

"Nếu ta cùng chết với Ngài, nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài" (2Tm 2,11-12; x. Rm 6,8; 8,17).

Truyện : Thập giá chỉ đường.

Phi trường quốc tế Pennsylvania là một trong những sân bay lớn nhất, hiện đại nhất trong các sân bay của Hoa Kỳ. Cách sân bay chỉ khoảng cây số có một ngôi thánh đường nằm đúng vào hướng bay cuối một trong những phi đạo nhộn nhịp đón nhiều chuyến bay nhất.

Sợ tháp chuông có thể gây nguy hiểm cho các máy bay mỗi lần đáp xuống phi đạo, toàn thể giáo dân ở đây đã đồng lòng quyết định sẽ đặt trên đỉnh tháp chuông một bóng đèn nê-ông lớn bằng hình cây thánh giá. Từ đó, mỗi lần chuẩn bị đáp xuống phi đạo vào ban đêm, các phi công đều dựa vào ánh sáng tỏa ra từ cây thánh giá như thế đó là một ngọn hải đăng chỉ đường cho các con tàu cập bến an toàn.